

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งของคนทำงานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่อยู่ในระบบการศึกษา บทความที่นักวิชาการนำเสนอก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม มีผู้นิพนธ์ก็ต้องมีคนอ่านงานที่นิพนธ์นั้น จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถคิดได้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ก็เลือกใช้ส่วนของบทความเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น หากมีผู้เห็นคล้อยตามก็จะนำเรื่องที่สุดคล้องกับงานของเขาไปอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการเผยแพร่ผลงานนิพนธ์นั้น แต่มีใช้ลักลอกผลงานวิชาการ (plagiarism) ไปเป็นของตนเอง การแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอื่น ๆ ทั้งที่ผู้นิพนธ์ดำเนินการเองหรือผู้อื่นนำไปดำเนินการ ก็เป็นการลักลอกผลงานวิชาการเหมือนกัน กองบรรณาธิการของวารสารฯ ได้ตรวจสอบบทความต่าง ๆ ที่นำมาตีพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อให้ไม่ผิดหลักวิชาการ และไม่ให้เกิดการลักลอกผลงานวิชาการได้ หากท่านได้อ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ขอให้ท่านโปรดแจ้งถอดถอนบทความ (retraction) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาถอดถอนบทความที่ลักลอกผลงานวิชาการด้วย

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง วิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เรื่อง บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 4 เรื่อง และบทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน 2 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีชุดการทดลองอย่างง่าย ได้แก่ ชุดการทดลองทางเคมี 2 ชุด และทางฟิสิกส์ 1 ชุด ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ของตนเองได้

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ ชุดทำนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ ให้ส่งในระบบ Online Submission

ในเว็บไซต์ของวารสารท่านั้น <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>